



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  
และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปรากฏรายชื่อผู้สมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารจตุรภาค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่ามีสิทธิเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมเกียรติ ประจักษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ